

Dồn sức thi công các công trình trọng điểm

Những ngày cuối tháng 12, không khí thi công các công trình trọng điểm của huyện Hưng Hà rất khẩn trương. Công nhân, cán bộ bám công trường, chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ.



Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ĐT.452 đoạn qua xã Dân Chủ.

Tại công trường thi công đường ĐT.67 đoạn qua xã Phúc Khánh, công nhân làm việc không ngày nghỉ để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Dự án đường ĐT.67 có chiều dài 5km, tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 50% khối lượng. Để bảo đảm tiến độ, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thủy Sơn chia các hạng mục thành 2 giai đoạn thực hiện. Trong đó, trên 2km thuộc thôn Khánh Mỹ đang được Công ty dồn sức hoàn thành trước Tết Nguyên đán phục vụ nhân dân đi lại. Ông Bùi Trọng Giang, cán bộ kỹ thuật thị công Công ty Thủy Sơn cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công nước rút. Toàn đội tập trung làm việc 3 ca, bố trí hợp lý phương tiện với khí thế thi đua cao nhất để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình.

Bà Nguyễn Thị Phin, thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh chia sẻ: Những năm trước đây tuyến đường ĐT.67 xuống cấp trầm trọng, đi lại rất khó khăn. Những giờ đây ai cũng vui mừng vì đường đã được mở rộng, chuẩn bị đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện. Có đường mới, chúng tôi cùng nhau chỉnh trang nhà cửa, cuộc sống nhộn nhịp hẳn lên.

Trên công trường dự án xử lý cấp bách kè Nhâm Lang đoạn qua xã Hòa Tiến âm vang tiếng xe vào



Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xử lý cấp bách kè Nhâm Lang đoạn qua xã Hòa Tiến.

ra, tiếng khoan bê tông, tiếng và chạm của các thiết bị được lắp đặt. Từng tốp công nhân cần mẫn làm việc với quyết tâm cao nhất để công trình về đích đúng tiến độ. Dự án xử lý cấp bách kè Nhâm Lang có chiều dài 980m, tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô làm chủ thầu, khởi công tháng 10/2021 đến nay đã thực hiện xong kè đá, tạo mái kè, thả rỗng..., dự kiến hoàn thành trước ngày 30/12/2022. Ông Trương Công Ba, công nhân Công ty cho biết: Để bảo đảm tiến độ thi công, tôi và nhiều anh em quyết tâm tăng tốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, dù phải tăng ca, làm ca đêm cũng không nề hà.

Ông Nguyễn Văn Lâu, quản lý công trình dự án xử lý cấp bách kè Nhâm Lang, Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô cho biết: Chúng tôi đã huy động 30 công nhân làm việc cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình thi công, chúng tôi thường xuyên hướng dẫn công nhân bảo đảm an toàn lao động, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu thi công của công trình.

Năm 2022, huyện Hưng Hà có 11 dự án mới, 17 dự án chuyển tiếp từ những năm trước, 9 dự án đã bàn giao và đưa vào sử dụng... Tiến độ thực hiện các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Đinh Thành Luân, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết: Chúng tôi tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên bám sát công trình để kịp thời kiểm tra, đón đốc nhà thầu thi công, nắm bắt được thuận lợi, khó khăn để tham mưu UBND huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tập trung huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động.

THANH THỦY



QUYNH PHU

Bừng sáng những tuyến đường quê

Với mong muốn có thêm nhiều tuyến đường được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, từ đầu năm đến nay huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình "Thấp sáng đường quê".

Năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ huyện Quỳnh Phụ 10 xã lắp đặt hệ thống điện "Thấp sáng đường quê" với tổng chiều dài 76,852km. Với cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện, ngay sau khi đăng ký, các địa phương tổ chức họp và triển khai thực hiện. Quỳnh Hoàng là 1 trong 5 xã đến nay đã hoàn thành lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng giai đoạn 1 với trên 6,9km, đang triển khai giai đoạn 2 với chiều dài 13,9km. Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi có kế hoạch của UBND huyện, xã họp với lãnh đạo các thôn để phân công nhiệm vụ cụ thể. Mặc dù không có kinh phí hỗ trợ của địa phương song nhân dân ở các tuyến đường trong xã tích cực tham gia đóng góp để sớm hoàn thành việc lắp đặt.

Thôn Đào Xá Cấn Phan có tuyến đường dài gần 1km đăng ký tham gia lắp đặt. Sau một thời gian vận động, bà con trong thôn đóng góp hơn 40 triệu đồng lắp đặt 21 bóng điện chiếu sáng. Tuyến đường hoàn thành đã làm bừng sáng thôn quê. Ông Nguyễn Viết Nhân, Trưởng thôn chia sẻ: Trong xây dựng nông thôn mới, bà con trong thôn luôn đoàn kết, tích cực vận động người thân tham gia. Không chỉ hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường làng, nhân dân trong thôn đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Những tuyến đường bê tông thẳng tắp được thấp sáng mỗi khi đêm xuống giúp nhân dân đi lại thuận tiện.

Tại xã Quỳnh Hội, với quan điểm địa phương và nhân dân cùng làm, xã hỗ trợ mỗi thôn 4 triệu đồng để thấp sáng đường quê, còn lại do nhân dân tự nguyện đóng góp. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết, tổng chiều dài xã đăng ký lắp đặt 12,150km. Ngoài tình hỗ trợ 20 triệu đồng/km trực tiếp từ thôn, huyện hỗ trợ 7,2 triệu đồng, xã bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ 4 triệu đồng, số tiền còn lại nhân dân đóng góp. Khi phát động, hầu hết người dân trong các thôn đều tham gia đóng góp, từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự vào cuộc

cũng như thể hiện vai trò, trách nhiệm của người dân trong quản lý, giám sát hệ thống đường điện khi đưa vào sử dụng. Đầu tháng 11/2022, các thôn trong xã triển khai việc lắp đặt, đến nay đạt trên 50%, phần đầu cuối năm nay hoàn thành để người dân có điện sáng đón Tết.

Trong 10 xã đăng ký, đến nay đã lắp đặt được 40,078km, đạt 52,2% kế hoạch, trong đó 5 xã đã hoàn thành (An Ấp, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Giao, Đông Tiến, Đông Hải), 4 xã (Quỳnh Minh, An Khê, An Quý, Quỳnh Hội) hoàn thành trên 50% kế hoạch; riêng xã An Tràng sẽ hoàn thiện sau khi thi công xong tuyến đường. Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Quan điểm của huyện, các xã đã đăng ký phải quyết tâm thực hiện theo đúng kế hoạch, nhất là những xã đã về đích nông thôn mới nâng cao. Về lắp đặt điện lưới hay năng lượng mặt trời, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, trên cơ sở ngân sách của các địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để quyết định sao cho bảo đảm độ sáng, độ bền để người dân đi lại thuận tiện. Với các xã không đăng ký lắp đặt, nếu

có nguồn thu từ đầu giá đất chủ động phân bổ kinh phí để lắp đặt. Qua báo cáo của các địa phương, có nhiều tuyến đường qua khu dân cư người dân tự lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, một số địa phương đã bố trí ngân sách xã và kinh phí xã hội hóa để lắp đặt đồng bộ hệ thống điện trên địa bàn toàn xã. Điển hình như thị trấn An Bài, các xã: An Thái, An Thanh, Quỳnh Xá, An Hiệp, Quỳnh Hải... Năm 2022, toàn huyện tiếp tục có 14 xã đăng ký thực hiện với tổng chiều dài đăng ký 109,824km. Để làm bừng sáng tất cả các tuyến đường quê trên địa bàn huyện, vừa qua, tại kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Quỳnh Phụ đã quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ thấp sáng đường quê từ 7,2 triệu đồng/km lên 10 triệu đồng/km. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện.

Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu vực nông thôn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường thông tin địa phương, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

NGUYỄN CƯỜNG

Hội viên nông dân toàn tỉnh ủng hộ hơn 49,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới



Mô hình cánh đồng không có rác thải độc hại của hội viên nông dân xã An Đông (Quỳnh Phụ).

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội viên nông dân đã đóng góp hơn 49,7 tỷ đồng, 79.667 ngày công lao động, hiến 110.149m² đất, tham gia làm mới và sửa chữa hơn 145km kênh mương, 251 cầu cống, tham gia hiến đất, tháo dỡ tường bao, cổng dậu, chặt bỏ nhiều cây ăn quả giá trị để bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi cho việc thi công các dự án trọng điểm của tỉnh. Các cấp hội nông dân xây dựng được 170 mô hình "Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường", vận động nông dân không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông, hưởng ứng chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần". Các chi hội tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước, làm tốt hoạt động phân loại rác thải tại nguồn. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh tập huấn chuyển giao kỹ thuật cấy lúa thân thiện với môi trường, hướng dẫn hội viên sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giảm ô nhiễm đất và nước.

TIẾN DAT

VŨ BÌNH

Tận dụng lợi thế đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản

Những năm gần đây, xã Vũ Bình (Kiến Xương) tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân đầu tư mở rộng diện tích, nâng cấp hệ thống ao nuôi, phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) theo hướng bền vững, hiệu quả.

Ông Phan Tiến Chinh, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình cho biết: Phát huy lợi thế là xã ven sông Hồng có nguồn nước tự nhiên và truyền thống NTTS, từ bao đời nay người dân địa phương đã sản xuất cá giống, nuôi cá thương phẩm, coi đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Cá giống được người dân lấy từ các nơi về nuôi và bán ra thị trường theo từng loại kích cỡ cá khác nhau đáp ứng nhu cầu khách hàng. Toàn xã hiện có 49ha ao, đầm nuôi cá, trong đó thôn Nguyệt Lâm có khoảng 300 hộ NTTS, hầu như nhà nào trong thôn cũng có ao nuôi cá giống, cá thương phẩm để bán. Cá thôn có hàng chục ô to trọng tải từ 7 tạ đến 2 tấn hàng ngày chở cá đi các nơi bán tạo nên bức tranh quê

sống động. Ngoài ra, người dân nơi đây còn nuôi cá chép để phục vụ Tết ông Công, ông Táo, xuất bán mỗi năm hàng chục tấn.

Để phát triển NTTS, Vũ Bình đã quy hoạch vùng chuyên canh và vùng chuyển đổi từ cấy lúa kém

hiệu quả chuyển sang nuôi cá ao bán nổi, phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông. Nhờ đó không chỉ góp phần giảm diện tích ruộng bỏ hoang mà còn đưa giá trị sản xuất đạt từ 120 - 150 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa,

năng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%.

Một trong những người tiên phong làm cá giống và nuôi cá trong ao bán nổi sớm nhất ở Vũ Bình, ông Phan Văn Chí cho biết:



Mô hình nuôi cá trong ao bán nổi của ông Nguyễn Văn Phương, thôn Mộ Đạo 3, xã Vũ Bình.

Trước đây tôi chuyên nuôi và bán cá giống nhưng sau khi học tập mô hình nuôi cá trong ao bán nổi ở Hải Dương năm 2013 tôi bắt đầu làm khép kín, từ cá giống đến cá thương phẩm trong ao bán nổi. Từ 3 mẫu ruộng trống bị bỏ hoang tôi đã đầu tư 500 triệu đồng để bồi đắp thành 4 ao cá bán nổi. Lợi nhuận thu được từ vùng đất đó tôi nuôi 2 con học đại học, cuộc sống vợ chồng ngày càng khá giả. Cả quá trình làm như vậy nhưng chưa bao giờ tôi thua lỗ, bình quân mỗi năm tôi bán 15 tấn cá, trừ chi phí thu về hơn 200 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Phương, thôn Mộ Đạo 3 cho biết: Năm 2017 tôi bắt đầu nuôi cá trong ao bán nổi, trọng đó có 1 ao cá thương phẩm, 6 ao nuôi cá giống. Tôi nhập cá bột với nhiều loại kích cỡ khác nhau về nuôi và bán theo nhu cầu của khách hàng. Bình quân mỗi năm tôi bán trên 12 tấn cá thương phẩm và hơn 15 tấn cá giống, thu về 500 triệu đồng/năm. Nhiều thời điểm giá cao 7 ao cá đều được bán hết một lúc, đó chính là lúc tôi thắng lợi nhất, lợi nhuận cao nhất. Sắp tới tôi sẽ đưa ra thị trường 3 tấn cá chép để phục vụ thị trường Tết ông Công, ông Táo.

Không chỉ thu nhập cao từ mô hình nuôi cá trong ao bán nổi mà nuôi cá lồng trên sông cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Phan Tiến Hùng, chủ mô hình nuôi cá lồng trên sông cho

biết: Năm 2015, tôi bắt đầu làm mô hình này, tuy nhiên để tạo ra sự riêng biệt tôi đã đầu tư nuôi các loại cá đặc sản như chép giòn, trắm giòn, cá lăng, rô phi. Với 10 lồng cá trên sông và hơn 1ha ao bán nổi, bình quân mỗi năm tôi bán 100 tấn cá các loại, sau khi trừ chi phí thu lãi 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nuôi ở trên sông gặp nhiều rủi ro, nhất là trong mùa mưa bão. Ngay năm đầu tiên thực hiện mô hình này do gặp bão lớn nên toàn bộ số lồng cá trên sông đều bị bão đánh hỏng, tài sản bị cuốn ra sông. May mắn là từ đó tới nay tôi chưa thiệt hại thêm lần nào. Để đạt tiêu chuẩn chất lượng tôi cho cá ăn đồ tương nhập khẩu, bình quân mỗi năm chi phí thức ăn cho cá khoảng 5 tỷ đồng. Vì thế càng nuôi lâu năm cá càng ngon, thịt sẽ dai, giòn, thơm hơn cá ít năm, giá bán cũng cao hơn. Hiện nay toàn bộ số cá trong lồng thấp nhất cũng đạt 3kg/con, con to nhất đạt 15kg, giá bán cá cũng đạt theo cân nặng.

Thời gian tới, Vũ Bình tiếp tục mở rộng diện tích nuôi cá trong ao bán nổi. Tuyên truyền các hộ đổi diện tích trong vùng quy hoạch để liên kết trong sản xuất tạo ra vùng NTTS hàng hóa quy mô lớn; đồng thời, khuyến khích các hộ đầu tư cải tạo ao, đầm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và nâng cao thu nhập.

THU THỦY